

Hiệp Định Genève 1954 Không hề Có Điều Khoản Buộc Phải Tổng Tuyển Cử Thống Nhất Hai Miền

Để xâm chiếm miền Nam Việt Nam, Hà Nội thường nêu ra hai lý do chính:

- 1) Miền Nam Việt Nam không tôn trọng Hiệp định Genève về việc tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
- 2) Miền Nam Việt Nam là tay sai đế quốc Mỹ nên Bắc Việt Nam quyết định chống Mỹ cứu nước.

Trong bài này chúng ta chỉ xét đến văn bản Hiệp định Genève.

Khi xem toàn văn bản Hiệp Định Genève, tôi đã giật mình khi thấy tài liệu này **không hề có điều khoản nào nói về việc tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước!** Mà vấn đề này lại nằm ở Bản Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève.

Sử gia Trần Gia Phụng đã đưa ra lời giải thích về vấn đề này, xin được tóm tắt như sau:

"Hiệp định Genève được ký kết ngày ngày 20/ 7/1954 tại Genève Thụy Sĩ. **Một điều lạ lùng là trong hiệp định Genève không có điều khoản nào nói đến việc tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước mà nhà cầm quyền CSVN nhất định đòi hỏi tổ chức tổng tuyển cử theo hiệp định Genève!**

Thật ra sau khi hiệp định về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào và Cambodia được ký kết, các phái đoàn tham dự hội nghị Genève họp tiếp vào ngày 21/7/1954 nhằm bàn thảo "**Bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương**".

Bản tuyên bố gồm 13 điều, quan trọng nhất là **điều 7** ghi rằng:

"Hội nghị tuyên bố rằng đối với Việt Nam, việc giải quyết các vấn đề chính trị thực hiện trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc độc lập tập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, sẽ phải làm cho nhân dân Việt Nam được hưởng những sự tự do căn bản, bảo đảm bởi những tổ chức dân chủ thành lập sau tổng tuyển cử tự do và bỏ phiếu kín. Để cho việc lập lại hòa bình tiến triển đến mức cần thiết cho nhân dân Việt Nam có thể tự do bày tỏ ý nguyện, cuộc tổng tuyển cử sẽ tổ chức vào tháng 7 năm 1956 dưới sự kiểm soát của Ủy ban quốc tế gồm đại biểu những nước có chân trong ban giám sát và kiểm soát quốc tế đã nói trong hiệp định đình chỉ chiến sự. Kể từ ngày 20 / 7 / 1955 những nhà đương cục có thẩm quyền trong hai vùng sẽ có những cuộc gặp gỡ để thương lượng về vấn đề đó".

(Thế Nguyên, Diễm Châu, Đoàn Tường, Đông Dương 1945-1973, Sài Gòn: Trình Bày, 1973, tr.53).

Xem bản Pháp văn của Tuyên ngôn này, vào google.com.fr., chữ khóa: Déclaration final de Conférence de Genève en 1954.

Chủ tịch phiên họp là Anthony Eden (ngoại trưởng Anh) hỏi từng phái đoàn, thì 7 phái đoàn là Anh, Pháp Liên xô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nga, Lào và Cambodia trả lời miệng rằng: "đồng ý".(Hoàng cơ Thụy, Việt sử khảo luận, cuốn 5, Paris: Nxb. Nam Á 2002, tr 2642)

Tất cả 7 phái đoàn đều **trả lời miệng chứ không có phái đoàn nào ký tên** vào bản tuyên bố, nghĩa là bản tuyên bố không có chữ ký.

Đây chỉ là lời tuyên bố (déclaration) của những phái đoàn, có tính cách dự kiến một cuộc tổng tuyển cử trong tương lai ở Việt Nam, **không có chữ ký, thì chỉ có tính cách gợi ý, hướng dẫn chứ không có tính cách cưỡng hành.**

Một văn kiện quốc tế không có chữ ký thì làm sao có thể bắt buộc phải thi hành? **Hơn nữa những hiệp định với đầy đủ chữ ký mà còn bị CSVN vi phạm trắng trợn** huống hồ gì là bản tuyên bố không chữ ký.

Phái đoàn Hoa Kỳ và phái đoàn Quốc gia Việt Nam không ký vào Hiệp định Genève ngày 20 / 7 / 1954 và cũng không đồng ý bản " Tuyên bố cuối cùng của hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương " ngày 21/7/1954. Hai phái đoàn Quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố riêng của mỗi phái đoàn để minh định lập trường của chính phủ mình ".
(Trần Gia Phụng, Toronto, 20/7/2014)

Như vậy với sự đánh đồng Hiệp định Genève và Bản Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève, bao năm qua **CSVN luôn đưa lý do VNCH không tôn trọng hiệp định Genève về việc tổng tuyển cử thống nhất đất nước làm chiêu bài tuyên truyền cho mục đích xâm lược**, đến thế hệ trẻ bây giờ mấy người đã biết được sự thật?

Một điều đau lòng phải nhìn nhận rằng hệ thống truyền thông của VNCH ngày xưa hoạt động không được hiệu quả lắm. Trong khi phía CSBV với chiêu bài độc lập "dân tộc", **luôn dùng mọi thủ đoạn tuyên truyền, đủ mọi cách lôi kéo sự ủng hộ của các nước, tổ chức trên thế giới**, đặc biệt là đám truyền thông thối tả phản chiến điển hình như Walter Kronkite của CBS, Jane Fonda, Thích Nhất Hạnh... đã góp phần không nhỏ trong việc nhấn chìm miền Nam.

Mục tiêu của CNXH là thế giới đại đồng, thế nên cho dù Mỹ có đổ quân vào miền Nam hay không, thì BV vẫn rắp tâm chiếm miền Nam cho bằng được.

Năm 1945, Việt Minh đã dùng thủ đoạn để cướp chính quyền của thủ tướng Trần Trọng Kim, mà cho đến bây giờ họ vẫn chính thức gọi là cướp chính quyền. Từ đó đến nay chưa bao giờ nhà cầm quyền CS tổ chức bầu cử một cách tự do, công bằng, trung thực. Và cuối cùng, Hiệp định Paris 1973 luôn là bài học đau đớn cho con dân miền Nam Việt Nam tự do!

VNV 19/7/2021

Các bạn có thể tham khảo văn kiện Hiệp Định Genève và Bản Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève theo đường link dưới:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=119576697566425&id=100085422853612&mibextid=Nif5oz